

## Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình

# Đến năm 2050 có nền kinh tế phát triển thịnh vượng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1735/QĐ-TTg, ngày 29/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu của Quy hoạch là đến năm 2030 Thái Bình trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng; có cơ cấu kinh tế hiện đại với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng để Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức trở thành nhân tố nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển đồng bộ với phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đến năm 2050 Thái Bình là tỉnh phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng; có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường sinh thái được bảo đảm. Tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành kinh tế trụ cột có sức cạnh tranh cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại, kết nối liên vùng. Giá trị truyền thống và văn hóa được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được bảo đảm và không ngừng nâng cao.



Đại lộ Kỳ Đồng (thành phố Thái Bình).

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

### Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ tiên tiến

Thái Bình phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao; tham gia sâu, toàn diện vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu; phát huy các tiềm năng, thế mạnh để đưa Thái Bình trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp,

năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng.

Khuyến khích đầu tư phát triển các ngành có thế mạnh và có thể tạo đột phá của tỉnh như: năng lượng; cơ khí chế biến, chế tạo; công nghiệp công nghệ cao; điện - điện tử; chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản... Tiếp tục duy trì các ngành công nghiệp nhẹ, tạo nhiều việc làm, bảo đảm an sinh xã hội như dệt may, da giày, tiểu thủ công nghiệp...

Tập trung nghiên cứu phát triển điện gió, điện khí để tạo nguồn điện sạch và cân bằng lượng phát thải; nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Condensate; chuẩn bị mọi điều kiện để xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình. Ổn định vận hành có hiệu quả 2 Nhà máy nhiệt điện hiện có, song song với việc tìm kiếm nguồn nhiên liệu thay thế nhiên liệu than.

### Nông nghiệp là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh

Nông nghiệp vẫn xác định là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Thái Bình hướng tới trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu vùng đồng bằng sông Hồng.

Tập trung phát triển, hiện đại hóa sản xuất các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất nông sản của tỉnh. Xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản, mở rộng vùng tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh; tạo mối liên kết ngành và liên kết vùng để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao...

(theo Báo Đầu tư)

## ĐẢNG ỦY QUÂN KHU 3...

(Tiếp theo trang 1)

Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình cùng các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ, LLVT Quân khu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, hội thi, hội thao có nhiều tiến bộ, sát thực tế, giành nhiều thành tích cao. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất...

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng

sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những thành tích LLVT Quân khu đạt được trong năm 2023. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nắm chắc địa bàn, dự báo tình hình, xử lý

các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nhất là ở các địa bàn biên giới, hải đảo; lãnh đạo LLVT Quân khu duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, chủ trọng nâng cao chất lượng huấn luyện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phát huy vai trò của các lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

## XỬ LÝ 2.126 VỤ BUỒN LẬU...

(Tiếp theo trang 1)

phổ biến, giáo dục pháp luật, các sở, ngành thành viên tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm. Lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 2.126 vụ với 2.371 đối tượng vi phạm, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 59 tỷ đồng, tương hơn 19 tỷ đồng so với năm 2022. Ngoài ra, qua hệ thống đường dây nóng của BCD 389/ĐP tỉnh, cơ quan thường trực và các sở, ngành thành viên đã tiếp nhận thông tin, xác minh, làm rõ 9 vụ với 9 đối tượng vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 416 triệu đồng và tịch thu nhiều hàng hóa tang vật vi phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nguyên nhân đạt được những kết quả nổi bật trong năm qua, đồng thời phân tích, nhận diện một số tồn tại, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thời gian tới.

Đánh giá kết quả công tác năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các sở, ngành thành viên đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCD 389 quốc gia, UBND tỉnh, BCD 389/ĐP tỉnh, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm môi trường kinh doanh của tỉnh bình đẳng, lành mạnh. Trước đó báo nạn buôn lậu, gian lận thương mại và

hàng giả vẫn diễn biến khó lường, xu hướng các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội trên môi trường mạng, thương mại điện tử gia tăng, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành thành viên tập trung cao độ, triển khai thành tích cao, công tác đấu tranh, phòng ngừa, triệt xóa. Trước mắt, cần tổ chức đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; đưa ra xét xử công khai một số vụ làm điểm phục vụ công tác tuyên truyền và tạo sự răn đe, phòng ngừa vi phạm. Thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, tổ chức thành công hội chợ mừng Đảng mừng xuân 2024. Mỗi sở, ngành xây dựng kế hoạch, chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm của đơn vị trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; chủ động phối hợp nắm bắt tình hình, chia sẻ thông tin, trao đổi nghiệp vụ phục vụ nhiệm vụ. Bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có tính mùa vụ, không để xảy ra khan hiếm, găm hàng, ép giá và hàng kém chất lượng tràn trệ tiêu thụ.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết hàng thật - hàng giả, những thủ đoạn vi phạm của các đối tượng để tự bảo vệ, đồng thời tham gia tố giác tội phạm giúp cơ quan chức năng vào cuộc xử lý kịp thời.

## TIẾP TỤC THAM MƯU ...

(Tiếp theo trang 1)

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tổ chức, cá nhân đúng quy định. Thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ.

## TIẾNG ĐÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Chuyển công tác đến với huyện đảo thiêng liêng của Tổ quốc là chuyển đi đặc biệt, mang theo những tình cảm, niềm tin và những phần quà của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước đối với biển, đảo nói chung và quần đảo Trường Sa nói riêng.

Thực hiện nhiệm vụ chúc tết quân và dân huyện đảo Trường Sa trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, Đại tá Ngô Đình Xuyên, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân yêu cầu các tàu nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục

khó khăn, đưa quà tết đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong hành trình lần này, ngoài các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên đảo còn có nhiều món quà tết của nhân dân cả nước gửi ra Trường Sa. Đây là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vui xuân, đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

(Phóng viên Báo Thái Bình tham gia đoàn công tác sẽ tiếp tục thông tin về chuyến đi).

## GẶP MẶT PHÒNG VIÊN, DIỄN VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

các cơ quan thông tấn, báo chí tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đoàn phóng viên tỉnh Thái Bình có 3 đồng chí thuộc Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình sẽ đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các đảo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh: Trong những năm qua, các cơ quan thông tấn, báo chí đã phối hợp tổ chức tuyên truyền thường xuyên, góp phần về cuộc sống, sinh hoạt, lao động, công tác của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, tạo hiệu ứng sâu sắc, tin tưởng của nhân dân đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng chí bày tỏ mong muốn thông qua các tác phẩm báo chí trong chuyến đi sẽ phản ánh đầy đủ tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo trong hành trình, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, đồng thời chuyển tải tâm lòng của quân và dân trong đất liền tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm việc tại quần đảo Trường Sa.



Báo Thái Bình đến với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

## Nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây

Chiều ngày 3/1, các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2023, ngành nông nghiệp thực hiện chuyển đổi mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ phát triển đơn ngành sang hợp tác, phát triển đa ngành. Thúc đẩy tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông, lâm, thủy sản; chuyển từ chuỗi cung ứng nông sản sang phát triển các chuỗi ngành hàng nên đạt được kết quả tích cực. Tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp đạt 3,83%, cao nhất trong nhiều năm gần đây, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng 5,05% của nền kinh tế. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cận đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Sản lượng lúa đạt 43,5 triệu tấn, tăng 1,9% so với năm 2022; sản lượng thịt hơi các loại đạt 7,79 triệu tấn, tăng 6,38%; sản lượng thủy sản 9,32 triệu tấn, tăng 2,3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 53,01 tỷ USD, xuất siêu đạt mức kỷ lục 12,07 tỷ USD, tăng 43,7%, chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như: hàng rau quả đạt 5,69 tỷ USD, tăng 69,2%; gạo đạt 4,78 tỷ USD, tăng 38,4%. Ngành nông nghiệp tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế qua đó giúp quảng bá hình ảnh, thương hiệu nông, lâm, thủy sản trong nước, khu vực và quốc tế, thúc đẩy tiêu thụ nông sản.

Số lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên tăng đều qua các tháng và đạt 11.000 sản phẩm, tăng 2.189 sản phẩm so với năm 2022. Nhiều hoạt động tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Năm 2023, cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 256 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 270 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM.

Năm 2024, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu phát triển với các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3-3,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khoảng 54 - 55 tỷ USD;

tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM 80%; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 42,02%, nâng cao chất lượng rừng; hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 58%; số xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM 82%.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng thành công to lớn ngành nông nghiệp đã đạt được trong năm 2023. Thủ tướng nhấn mạnh: Trải qua giai đoạn đầy biến động, ngành nông nghiệp đã vượt "cơn gió ngược", thu được nhiều kết quả đáng trân trọng; từ bị động, lúng túng chuyển trạng thái sang chủ động, tự tin, sáng tạo, đưa ra nhiều sáng kiến để xoay chuyển tình thế.

Để đạt mục tiêu năm 2024, Thủ tướng đề nghị ngành nông nghiệp bám sát phương châm chỉ đạo của Chính phủ năm 2024: kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, kịp thời, tăng tốc, sáng tạo, hiệu quả, bền vững. Tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại các nghị quyết trung ương, luật, chiến lược, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành theo định hướng "nông nghiệp bền vững, minh bạch và có trách nhiệm".

Tập trung cho đổi mới sáng tạo, đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ... coi đây là động lực mới cho xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, nhiệm vụ đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo 3 nhóm trục sản phẩm chủ lực; cơ cấu lại sản xuất; thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tổ chức lại sản xuất, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao, tự động hóa trong sản xuất. Chú trọng khâu chọn lọc, tạo giống; phát triển công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị nông sản. Làm tốt dự báo cung cầu; phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, giảm khai thác, tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, tạo điều kiện phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

NGÂN HUYN

## Phát huy vai trò động lực của văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển bền vững đất nước

Sáng ngày 3/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề: Phát huy vai trò động lực của văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển bền vững đất nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2023, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã bám sát và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; chủ trọng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số. Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, khai thác di sản; từng bước giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; đa dạng hóa các hình thức truyền thông, giáo dục về di sản. Cũng có nâng cao hiệu quả, đổi mới mô hình hoạt động, cách thức quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao. Đổi mới phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"...

Trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng toàn thể những người làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đã đạt được, tiếp tục chung sức, đoàn kết, đồng lòng, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

TU ANH